

เด็กเอ๋ยเด็กไทย เด็กแว้น เด็กสก๊อย

นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ค. 2552

เด็กเอ๋ยเด็กไทย

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยถ้าสังเกตหรือแทบจะไม่ต้องสังเกตเลยว่าปัญหาเกิดขึ้นจากรากหญ้า รากหญ้าในความหมายนี้คือเด็กไทยในวัยกระเตาะ คนในในอนาคตของชาติที่ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน่านมซึ่งคงต้องใช้สุภาพชนแบบนี้กันเลยทีเดียว ไม่รู้เป็นเพราะโลกร้อนหรือไม่จึงทำให้พฤติกรรมเด็กไทยในวัยกำลังเรียน กำลังกินและนอน เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนๆมาก เด็กหญิงเด็กชายความคิดอ่านโตก่อนวัย อาจจะเป็นเพราะสื่อที่นำพาสิ่งชั่วร้าย แต่ก็ไม่ได้นำพาในสิ่งดีงามเท่าใดนัก เด็กเหล่านี้อาจเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ธรรมดาสำหรับสังคมไทยเลย

เด็กแว้น เด็กสก๊อย

หลายคนคงเคยได้ยินจากปากวัยรุ่นหรือคนทั่วไปที่รู้จักกันไปทั่วทุกบางของเมืองไทย แต่อาจมีอีกหลายเด็ก...ที่ยังไม่ได้ใจจรันเลาขานมันเลยยังเป็นเรื่องไม่นิยม ชื่อแว้น สก๊อย ที่เรียกแทนกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุแค่ 13-19 ปีโดยประมาณ ที่รวมตัวกันเพื่อ ค.คนรักรถมอเตอร์ไซค์พร้อมคนชอบทลายรถและเพื่อมาทาทายซึ่งดีในเรื่องความเร็ว ความกล้าล้ำในสไตร์รถ ดีไม่ดีซึ่งดีในเรื่องซุสาวอีก โอกาสเป็นไปได้สูงสำหรับเด็กวัยอยากรู้อยากลองเช่นนี้ ผลที่ตามมาก็มากมายนับตั้งแต่อาจจะตายตอนซึ่งดีความเร็ว ต้องมาจัดงานศพให้เสียเงินทอง พ่อแม่ต้องมาเศร้าใจสุดสาหัสทำมันขึ้นมา เลี้ยงดูด้วยความยากลำบากหวังฝากผีฝากไข้ยามแก่เฒ่าแต่มันกลับซึ่งตายไปซะก่อน พระคุณยังไม่โตทดแทนความแค้นก็ไม่ได้สง ไม่รู้เกิดมาเพื่อผลกรรมอันใด เด็กหญิงที่หอยตามทลายรถนอกจากจะเสี่ยงตายแล้วยังเสี่ยงกับปัญหาเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะตั้งท้อง ติดโรคทางเพศสารพัด ดูไรคาไปเลยในสายตาคนอื่น

ปัญหาที่เกิดไม่ได้มีแค่นี้มันมากมายซะจนไม่อาจอธิบายได้ มันละเอียดยุติและทารุณกับความรู้สึกของเด็กเกินไปที่จะเอาเรื่องแบบนี้มาสาธยาย แต่ผู้ใหญ่ผู้ปกครองเด็กควรจะเข้มงวดกวดขันกับการอบรมดูแลเลี้ยงดูเด็กให้มากกว่านี้ อยากรู้อะไรก็มาถามผู้ใหญ่ทั้งหลายเมื่อคุณสร้างเขามาแล้วก็ควรจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขา เขาคืออนาคตของตัวเองของคุณและของชาติ ถ้าเขาขาดคุณภาพตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะโยนหาความอาหุรจากเขาเพราะคุณไม่ได้ให้สิ่งที่เขาควรจะได้รับตั้งแต่แรก ในทางกลับกันถ้าคุณอยากได้อะไรบางอย่างในวัยเด็กคุณก็ควรเอาใจใส่เขาในเรื่องนั้นเช่นกันและสร้างเขาให้เป็นคนดี แล้วคุณอยากได้อะไรจากเขา เขาก็ยินดีและพร้อมที่จะให้คุณได้

เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่โตในวันหน้าซึ่งควรเริ่มจากครอบครัว รัฐบาลเป็นส่วนส่งเสริมและช่วยได้บางเท่านั้นเพราะลำพังงานการเมืองเขาก็จะติกันตายอยู่แล้ว อยากรู้ก็ตามลูกของเราเราดูแลเองดีที่สุดสุดอย่าไปหวังพึ่งใครและในที่สุดคุณจะมีใจในตัวคุณเอง